

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam**

Ngày 22 tháng 02 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo một số kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 2009 đến nay và thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo nội dung Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan về những đề xuất, kiến nghị của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. Về phối hợp công tác của Chính phủ và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Năm 2011, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quản lý, điều hành có hiệu quả của Nhà nước, nước ta đã vượt qua được khó khăn, thách thức, ứng phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá cao, lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường... Giáo dục, y tế, văn hóa, xã

hội tiếp tục có bước phát triển, tăng thêm 1,6 triệu việc làm cho người lao động, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm 2% so với năm 2010.

Trong thành tựu chung đó, Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực quan trọng của Hội phụ nữ các cấp và đông đảo chị em phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Các cấp Hội đã có nhiều hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng địa phương. Nổi bật là việc phối hợp với Chính phủ nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, Nghị quyết số 11/NQ-CP, các chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em...góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp khó lường. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ vẫn là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đất nước trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tập trung vào các nội dung công tác trọng tâm sau:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động để đáp ứng yêu cầu của phụ nữ cả nước trong tình hình mới như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các mô hình tiết kiệm “Làm theo gương Bác”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”...

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội như xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu; chú trọng công tác dạy nghề gắn với việc thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đến năm 2020 để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, giám sát và tham gia thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, về dân số, các chính sách an sinh

xã hội liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em...; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em; khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên, không để xảy ra những hình ảnh xấu trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Cùng cố, kiện toàn hệ thống các cấp Hội, nhất là ở cơ sở, địa bàn khó khăn, khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, công tác hòa giải; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

II. Về những kiến nghị, đề xuất

1. Đề nghị có Chính sách hỗ trợ 1 lần cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số (khoảng 2 triệu đồng).

Đồng ý về nguyên tắc. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Tài chính và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về việc tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Đồng ý việc Hội thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực nữ trong khuôn khổ Chiến lược và Quy hoạch Phát triển nhân lực của Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Về việc bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo và Quỹ Tình thương.

Đồng ý tăng thêm 100 tỷ đồng trong năm 2012. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Đề nghị giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ và nam làm công việc nặng nhọc, độc hại; tăng tuổi nghỉ hưu với một bộ phận cán bộ công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên mà đang làm công việc đúng trình độ; giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ chuyên trách cơ sở.

- Về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Chính phủ đã thảo luận và điều chỉnh trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) theo hướng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị.

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ chuyên trách cơ sở cần được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trong thời gian tới, khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu,

xem xét việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho tất cả cán bộ chuyên trách ở cơ sở.

5. Cho phép Hội xây dựng Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ giai đoạn 2012 - 2020.

Đồng ý về nguyên tắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sau khi Chính phủ tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2012 và các Đề án trọng tâm của Chương trình.

6. Cho phép xây dựng Đề án thí điểm phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng ở những khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đồng ý để Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm theo mô hình nhà giữ trẻ phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển, sức khỏe, an toàn của trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam.

a) Xin cơ chế thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm hoàn chỉnh hồ sơ Đề án khả thi thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp chưa có đủ diện tích đất theo quy định của pháp luật, cho phép thành lập Học viện trên cơ sở vật chất hiện có của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với địa phương liên quan tạo điều kiện bố trí đủ diện tích đất xây dựng Học viện.

b) Xin cấp tiền đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở 2 Học viện tại Bắc Ninh.

Đồng ý về nguyên tắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định hiện hành, xác định rõ tổng mức đầu tư, nguồn vốn; trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cân đối, bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án.

c) Đề xuất xây dựng Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp theo chức danh, lĩnh vực, vị trí công tác giai đoạn 2013 - 2020.

Đồng ý về chủ trương. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc khi thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường thị trấn giai đoạn 2008 - 2012 (Đề án 664).

8. Xây dựng văn bản thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP về việc các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý trong giai đoạn hiện nay, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3 năm 2012.

9. Xin miễn, giảm thuế của Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương (TYM).

Đồng ý về nguyên tắc. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam căn cứ vào Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011, đề xuất mức miễn, giảm thuế phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Xin thành lập một tổ chức Hỗ trợ Tài chính vi mô (TCVM) thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cho phép tổ chức Hỗ trợ Tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đồng ý về chủ trương. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo thẩm quyền xem xét việc cấp phép thành lập tổ chức Hỗ trợ Tài chính vi mô thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ.

11. Xây dựng Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đồng ý về nguyên tắc. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lập phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để chuẩn bị đầu tư xây dựng mới trụ sở Hội.

12. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện trong thực hiện một số Đề án:

a) Xin chủ trương thành lập một số Trung tâm Phụ nữ và phát triển tại một số địa bàn cụ thể; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn khởi công mới xây dựng các Trung tâm dạy nghề khu vực.

- Đồng ý về nguyên tắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn theo các quy định của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; làm việc với các địa phương về

địa điểm xây dựng Trung tâm Phụ nữ và phát triển, trên cơ sở đó trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, cân nhắc kỹ việc xây dựng mới các Trung tâm dạy nghề; đối với những địa phương có Trung tâm dạy nghề thì Hội phối hợp để sử dụng có hiệu quả các cơ sở này.

b) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục cấp không thu tiền Báo Phụ nữ Việt Nam thường kỳ 3 số/tuần, mở rộng Đề án cấp Báo Phụ nữ Việt Nam miễn phí (Đề án 975) cho Hội liên hiệp phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ ở các xã đặc biệt khó khăn và chi hội phụ nữ thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn của xã Vùng II trên quy mô rộng hơn.

- Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện việc cấp báo hàng năm, đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015". Việc mở rộng Đề án cấp Báo Phụ nữ Việt Nam miễn phí (Đề án 975) căn cứ trên cơ sở thật sự thiết thực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa thông tin về các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo phục vụ các cấp Hội cơ sở và chị em phụ nữ gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

13. Đề nghị cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nâng cấp xây dựng khu lưu niệm Bà Nguyễn Thị Định.

Theo phân cấp hiện hành, việc quyết định đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng đề án với quy mô phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

14. Về việc giúp Hội Phụ nữ Lào xây dựng Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ Lào lập đề cương sơ bộ của dự án gửi các cơ quan liên quan mỗi bên để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ hai nước xem xét đưa vào Hiệp định hợp tác hàng năm theo quy định tại Quy chế tài chính và quản lý dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào ký ngày 12 tháng 12 năm 2011.

15. Xây dựng kênh truyền hình phụ nữ

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nghiên cứu, xem xét, nâng cao chất lượng chương trình chuyên đề phụ nữ để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền cho phụ nữ theo từng thời kỳ và hài hoà trong chương trình phát thanh, truyền hình chung của cả nước.

16. Vấn đề nữ Thứ trưởng một số Bộ: Về vấn đề này, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, NV, YT, TP, LĐT&XH, TT&TT, VH,TT&DL, GD&ĐT, UBND, NHNNVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- TW Hội LHPNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT, PL, TCCV, Công TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5). Hn 105

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Vũ Đức Đam